

NGÀNH NGÂN HÀNG

Cùng khách hàng vượt khó



Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thái Bình.

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng Thái Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, từ đó đóng góp tích cực cùng tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Có mặt tại Thái Bình từ năm 2014, trải qua 7 năm xây dựng và phát triển, đến nay Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thái

Bình (LienVietPostBank Thái Bình) đã khẳng định được uy tín trên thị trường, cung cấp kịp thời sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như phục vụ nhu cầu của khách hàng. Bà Mai Thị Phương Hạnh, Giám đốc LienVietPostBank Thái Bình cho biết: Để đồng hành cùng khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, thời gian qua, Chi nhánh thực hiện gia hạn và điều chỉnh kỳ hạn nợ với dư nợ được cơ cấu lũy kế đến hết năm 2021 ước đạt khoảng 256 tỷ đồng, chiếm khoảng 21% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh; giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với khách hàng hiện hữu

và khách hàng vay mới, từ đó giúp khách hàng giảm khoảng 5 tỷ đồng chi phí lãi vay; giảm lãi tiền vay đối với khách hàng gặp khó khăn với số tiền lãi vay giảm trong năm 2021 khoảng 340 triệu đồng; đồng thời, giảm 50% phí chuyển tiền trong nước, miễn phí chuyển tiền điện tử, miễn phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, miễn phí rút tiền mặt trong và ngoài hệ thống... Cùng với đó, Chi nhánh còn tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu hút tối đa lượng vốn nhân rộng trong dân cư, tạo nguồn để cho vay doanh nghiệp và cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh với

doanh số giải ngân năm 2021 ước đạt 1.950 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chi nhánh luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và của ngành về phòng, chống dịch, đặc biệt là tại các khu vực, bộ phận, nhân viên có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đến giao dịch, bảo đảm hoạt động của Chi nhánh luôn thông suốt.

Để hỗ trợ kịp thời khách hàng vay vốn trước tác động của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chủ động xây dựng các văn bản triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh tới các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn. Các TCTD đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tích cực sử dụng công nghệ số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng; đồng thời, tổ chức nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt là thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Liên tục từ tháng 5/2021 trở lại đây khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư và đặc biệt là từ ngày 10/11 trên địa bàn tỉnh xuất hiện các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tăng cường chỉ đạo các TCTD chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, bảo đảm không phát sinh, lây lan dịch trong hệ thống ngân hàng, từ đó thực hiện kịp thời, thông suốt hoạt động đầu tư tín dụng, thanh toán... của doanh nghiệp và nhân dân.

Đến hết tháng 10/2021, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng với lãi suất

thấp hơn khoảng 2%/năm so với trước khi có dịch, doanh số cho vay đạt 51.167 tỷ đồng; miễn, giảm lãi tiền vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 9.800 khách hàng với tổng giá trị nợ lũy kế 1.904 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn, giảm 2,5 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 924 khách hàng với dư nợ hơn 778 tỷ đồng; giảm phí dịch vụ thanh toán khoảng 30 - 50% đối với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng. Thực hiện Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho vay 7 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho người lao động với doanh số cho vay hơn 1 tỷ đồng, lãi suất cho vay 0%. Không chỉ chú trọng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, từ đầu năm đến nay, các TCTD trên địa bàn còn ủng hộ hơn 3 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, thời gian tới, bên cạnh các giải pháp bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn và sử dụng dịch vụ ngân hàng của các thành phần kinh tế, ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cho vay, tiết giảm chi phí hoạt động..., trên cơ sở đó tạo nguồn lực để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, giảm phí dịch vụ, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

MINH HƯƠNG

▶ Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tiến độ hoàn thành đạt hơn 86%

Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho biết, tính đến ngày 11/12, tiến độ tổng thể dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã đạt 86,55%. Trong đó, tiến độ thiết kế đạt 100%; tiến độ mua sắm đạt 94,85%; tiến độ thi công lắp đặt đạt 85,41%; tiến độ chạy thử đạt 13,78%.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, 24 đơn vị tham gia trên công trường đã huy động nhân lực với tổng số lượng lao động trung bình khoảng 400 người/ngày. Về công tác thi công lắp đặt, chạy thử và vận hành các hệ thống của Nhà máy, dự án đang vận hành 5 hệ thống, chạy thử 6 hệ thống, chuẩn bị chạy thử 10 hệ thống và đang thi công lắp đặt, hoàn thiện 13 hệ thống khác. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 yêu cầu tổng thầu và các nhà thầu thi công tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, vận hành chạy thử một số hệ thống, tập trung cao độ cho mục tiêu đốt đầu vào ngày 23/2/2022 và hòa lưới điện lần đầu vào ngày 19/5/2022.

HÀ THANH

▶ QUỲNH PHỤ 6.500ha cây màu vụ đông phát triển tốt

Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất đa dạng các loại cây trồng theo hướng hàng hóa như ngô, ớt, khoai tây, khoai lang và rau màu khác.



Nông dân xã Quỳnh Nguyễn (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây khoai tây.

Đến thời điểm này, 6.500ha cây màu vụ đông của huyện sinh trưởng, phát triển tốt. Các vùng sản xuất cây màu theo hướng an toàn sinh học được mở rộng, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường.

Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã chủ động liên kết với các doanh nghiệp có uy tín trong việc bảo đảm tiêu thụ nông sản cho nông dân, việc tìm đầu ra cho sản phẩm có nhiều chuyển biến, thị trường nông sản ổn định đã giúp nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

MANH TƯỜNG
(Đài TTTH Quỳnh Phụ)

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường 221A



Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành huy động nhiều máy móc, phương tiện thi công đường 221A.

Với quyết tâm rút ngắn tiến độ toàn bộ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 221A (huyện Tiên Hải) khoảng 2 tháng so với kế hoạch và thông tuyến trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để người dân đi lại thuận lợi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành (nhà thầu thi công dự án) đã triển khai nhiều giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Những ngày này, trên công trường thi công đường 221A luôn tấp nập người và phương tiện làm việc. Anh Phạm Đức Long, cán bộ kỹ thuật hiện trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành cho biết: Vừa qua Công ty đã phát động đợt thi đua 54 ngày đêm phấn đấu hoàn thành đổ bê tông nhựa mặt đường để thông tuyến từ ngày ba Tạ Xuân Thu (thị trấn Tiên Hải) đến ngã tư xã Nam Hưng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân các

địa phương. Mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân ai cũng hào hứng, tập trung làm việc 3 ca, quyết tâm bảo đảm chất lượng công trình, vượt tiến độ đã đề ra. Niềm vui và sự mong chờ có con đường mới to đẹp để đi lại của người dân trở thành động lực thúc đẩy anh em công nhân ra sức làm việc.

Nhằm tăng tốc thi công đường 221A, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành đã huy động gần 200 công nhân làm việc trên công trường, tăng 30% so với thời điểm trước khi phát động thi đua. Đặc biệt, Công ty tập trung 80 phương tiện, máy móc công trình như xe tải, xe lu, xe ủi, máy xúc, máy đầm... thay nhau làm việc liên tục 3 ca để tăng năng suất lao động và giảm bớt vất vả cho công nhân. Dưới ánh đèn mờ sương đêm và trong gió lạnh bao phủ, những công nhân làm việc ca 3 vẫn vui vẻ sung sức. Anh Nguyễn Công Thành, công nhân Công ty Cổ

phần Tập đoàn Phú Thành chia sẻ: Hiểu được sự vất vả của cán bộ, công nhân trên công trường, Công ty đã tăng khẩu phần ăn từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng/bữa và có thêm bữa ăn ca đêm cho công nhân. Công ty cũng có cơ chế thưởng cho tập thể và cá nhân làm việc chuyên cần, có sáng kiến, đạt năng suất lao động cao và vượt tiến độ khối lượng công việc được giao. Nhiều anh em có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, cao hơn 5 triệu đồng/tháng so với trước nên ai cũng phấn khởi bảo nhau cùng cố gắng làm việc.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 221A có tổng chiều dài 17,8km với 3 cầu lớn (Long Hâu, Cổ Rồng, 8 tầng) và hàng chục cống ngang đường. Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành đã xây dựng đường gang các mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công trình. Để không chậm tiến độ, Công ty đã áp dụng linh hoạt

biện pháp, ưu tiên làm trước các hạng mục không thể thi công khi thời tiết có mưa, bão như chân móng cầu, cống, xây mái taluy đá gia cố nền đường, rãnh thoát nước... Anh Nguyễn Thế Hùng, chỉ huy trưởng thi công dự án đường 221A, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành cho biết: Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, Công ty phối hợp chặt chẽ với huyện Tiên Hải trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng, ứng tiền hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân bị thu hồi đất. Đặc biệt, chúng tôi điều động nhân lực, máy móc giúp các hộ dân tháo dỡ công trình nhanh chóng, an toàn, góp phần sớm có mặt bằng thi công.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bảo vệ sức khỏe công nhân, không để hoạt động thi công bị gián đoạn. Chỉ huy công trường thường xuyên nhắc nhở công nhân không tụ tập đông người, hạn chế đi ra ngoài địa phương, không đến vùng dịch, dành thời gian làm việc và nghỉ ngơi tại công trường. Công ty bố trí 5 nhóm thi công chia đều trên toàn tuyến nhằm giảm mật độ người, hạn chế công nhân phải di chuyển xa vất vả và thuận lợi cho việc tổ chức ăn ca giãn cách. Công ty cũng phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải tổ chức test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho tất cả cán bộ, công nhân làm việc tại công trường.

Từ những giải pháp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, tiến độ thi công đường 221A đang được đẩy nhanh. Đến nay, toàn bộ cầu, cống ngang đường đã hoàn thành; 5km mặt đường đã được đổ bê tông nhựa, còn lại đang hoàn thành trải đá lu phẳng bảo đảm cao độ mặt lợp móng. Với quy trình thi công như hiện nay, nhà thầu thi công tin tưởng sẽ thông tuyến để người dân có thể đi lại trên đường 221A trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và hoàn thành toàn bộ dự án bàn giao cho nhà đầu tư vào dịp 30/4/2022 - trước 2 tháng so với yêu cầu của tỉnh.

KHẮC DUÂN

Bỏ phố về quê trồng rau hữu cơ

Vùng đất bãi rộng 32ha ven sông Hồng thuộc địa phận xã Hồng Phong (Vũ Thư) được anh Nghiêêm Đình Hào thuê từ năm 2018. Năm biệt lập với vùng sản xuất của người dân, xa khu dân cư, anh coi đây là điều kiện thuận lợi để cải tạo đất, sản xuất theo hướng hữu cơ.

Khác so với những mô hình tích tụ ruộng đất mà chúng tôi từng được tìm hiểu, ngoài diện tích trồng rau an toàn được đầu tư, bố trí khoa học, vùng trồng bưởi, chuối như khu sinh thái, có mục um tùm như chưa hề có bàn tay chăm sóc của con người. Khi được hỏi về lý do, anh chia sẻ: Tôi tham gia vào nhóm "Nông dân sản thượng" trên mạng xã hội Facebook, không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn tại nhà, thông qua nhóm tôi nhận thấy nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người dân rất lớn, nhất là trong bối cảnh thực phẩm độc hại và không rõ nguồn gốc tràn lan, khó kiểm soát như hiện nay. Tôi luôn nung nấu ý tưởng sẽ thuê đất trồng rau, củ sạch để phục vụ gia đình, người thân. Tinh cờ qua bạn bè, tôi thuê được 32ha đất bãi tại xã Hồng Phong. Ban

đầu tôi trồng rau với diện tích nhỏ phục vụ gia đình và rồi càng làm càng say, khát khao thay đổi cách làm nông nghiệp đã cũ của bà con thời trước tôi mở rộng từ 1,2 mẫu lên 10 mẫu, diện tích còn lại tôi trồng bưởi, chuối.

Theo anh Hào, suốt quá trình dài canh tác, nông dân chạy theo sản lượng, sử dụng quá nhiều phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật trở thành vòng luẩn quẩn khiến đất đai chai lì, thiếu dinh dưỡng, ngày càng kiệt quệ, hệ sinh thái của đất bị biến dạng... Vì vậy, cần phải xác định lấy cái gì của đất thì phải trả lại cái đó, để gìn giữ cho thế hệ mai sau. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hình thức sản xuất có quy trình chặt chẽ, bảo đảm hệ sinh thái, luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt "6 không": không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu hóa học, không kích thích sinh trưởng, không thuốc diệt cỏ, không giống biến đổi gen, không chất bảo quản. Mặt khác, có phải được nhờ bằng tay. Quanh khu vực là hàng rào đệm được trồng có để ngăn các chất vô cơ của đất liến kề xâm nhập... Với quy trình đó, sản phẩm hữu cơ không chỉ an toàn cho cả người sử dụng

và người sản xuất mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Anh Hào chia sẻ: Lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ, người sản xuất cần xác định mật ít nhất từ 2 - 3 năm để cải tạo đất, vì vậy năng suất cây trồng, hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng làm nông nghiệp hữu cơ sẽ được về sau, đất đai được cải tạo tăng độ phì nhiêu, hệ sinh thái cân bằng giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh. Cũng vì thế, tại Thái Bình chưa nhiều mô hình sản xuất theo hướng này, hình thành thị trường, không quy vùng tập trung nên phát triển thiếu bền vững. Hiện tại, do đang trong quá trình cải tạo đất nên sản phẩm của tôi chưa được gọi là hữu cơ nhưng với quy trình canh tác an toàn, rau thu hoạch đến đâu được khách hàng chú ý là thành viên trong nhóm "Nông dân sản thượng" đặt mua với giá bán trung bình 35.000 đồng/kg.

Định hướng mang tính dài hơi mà anh Hào hướng tới là xây dựng vùng sản xuất rau màu hữu cơ diện tích từ 8 - 10ha, có mã số vùng trồng, đầu tư hệ thống nhà xưởng, máy móc, chế biến rau, củ sấy khô xuất khẩu, từ đó lan tỏa ra cộng đồng nhằm góp phần thay đổi tư duy làm nông nghiệp của nông dân.

NGÂN HUỖN



Mỗi tuần anh Hào thu hoạch rau một lần, bán với giá trung bình 35.000 đồng/kg.